



# บันทึกข้อความ

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 วันที่ ๙๐4๑...วันที่ ๒๒...ร.ศ. ๒๕๕๖  
 เวลา...๑๑:๕๑...ผู้รับ...๑๒

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองบริหารการวิจัย งานประสานและส่งเสริมโครงการวิจัย โทร.๘๖๑๔

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๐๑.๓๓(๒)/ว๕๓๕๕ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์แจ้งประกาศทุนวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

๑) เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการ

ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศทุนวิจัย ศูนย์ประสานการศึกษานโยบายที่ดิน ปี ๒๕๕๖ โดย เปิดรับข้อเสนอการวิจัยถึง เดือน เมษายน ๒๕๕๖ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้จากเว็บไซต์ <http://landforum.trf.or.th/> ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ในการนี้ กองบริหารการวิจัยขอความอนุเคราะห์แจ้งประกาศทุนวิจัย ศูนย์ประสานการศึกษานโยบายที่ดิน ปี ๒๕๕๖ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้กับบุคลากรในสังกัดทราบ และส่งข้อเสนอการวิจัยไปยังแหล่งทุนข้างต้น โดยสามารถติดต่อประสานงานกับกองบริหารการวิจัย งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน (นายศุภจักร สุทธิ) เบอร์โทร ๐ ๕๕๕๖ ๘๖๑๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และแจ้งประกาศทุนวิจัยดังกล่าว

*C/M*  
 (นางสาวสิริกร ชูแก้ว)  
 ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัย

๒) เรียน คณบดี

ด้วย กองบริหารการวิจัย แจ้งประกาศทุนวิจัย สกว.,  
 ศูนย์ประสานการศึกษานโยบายที่ดิน ปี ๒๕๕๖ เปิดรับ  
 ข้อเสนอ ถึง เดือน เมษายน ๒๕๕๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และพิจารณาดำเนินการ  
 สท.วิธา สท.ทวิษฐ์ และประสานสัมพันธ์ทางเว็บไซต์

*ศุภจักร*  
 24 ธ.ค. 55

*นิพนธ์ นามะวิทย์*  
 ๒๕๑๒๕๕

งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน  
 กองบริหารการวิจัย  
 โทร. ๐ ๕๕๕๖ ๘๖๑๔  
 โทรสาร. ๐ ๕๕๕๖ ๘๖๐๔

*ด.อ.นิพนธ์*

*ด.อ.นิพนธ์*  
 25/12/55

# ประกาศทุนวิจัย ศูนย์ประสานงานการศึกษาณโยบายที่ดิน ปี 2556

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2012 เวลา 16:51 น.



ประกาศทุนวิจัย

ศูนย์ประสานงานการศึกษาณโยบายที่ดิน ปี 2556

การมีส่วนร่วมของประชาชนและการกระจายอำนาจในการดูแลจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะที่ดิน ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรน้ำ  
นโยบายด้านที่ดินและการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างยั่งยืนโดยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
การเตรียมการรับมือกับการเกิดประชาคมอาเซียนในระดับท้องถิ่น และบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
การรวมตัวของเกษตรกรรายเล็กเพื่อการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
การจัดการและใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจอาเซียนและเศรษฐกิจโลก  
ภาวะวิกฤติการใช้ประโยชน์ที่ดินอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ และแนวทางการปรับตัว เป็นต้น

ส่งข้อเสนอมาที่ศูนย์ประสานงานการศึกษาณโยบายที่ดิน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://landforum.trf.or.th/>

## เกี่ยวกับศูนย์ประสานงานการศึกษาณโยบายที่ดิน ฝ่ายใต้การสนับสนุนของฝ่ายชุมชน (ฝ่าย 4) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

เนื่องจากทรัพยากรดินและที่ดินมีความสำคัญต่อ ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชาติ แต่การจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและที่ดินในปัจจุบันก่อให้เกิด ความเสื่อมโทรมและปัญหาหลายประการ จึงเป็นที่มาของการจัดเวทีการศึกษาของนักวิชาการและผู้สนใจในเรื่องทรัพยากร ดินและที่ดินด้านต่าง ๆ ในรูปของศูนย์ประสานงานการศึกษาณโยบายที่ดิน (Land Policy Study Forum) เพื่อติดตามสถานการณ์ พัฒนาการ โครงการวิจัย เป็นเครือข่ายประสานงาน และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรดินและที่ดิน รวมทั้งเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้เกี่ยวข้อง

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรดิน และที่ดินทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นการเตรียมการรับมือกับผลกระทบที่อาจ จะเกิดขึ้นกับสังคมและชุมชน
2. เพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรดินและที่ดิน ทั้งที่เป็นการวิจัยเชิงพื้นที่และหรือการวิจัยเชิงองค์ความรู้ที่สามารถนำไปเชื่อมโยงกับงานวิจัยเชิงพื้นที่ได้
3. เพื่อเป็นเครือข่ายประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรดิน และที่ดินระหว่างโครงการวิจัยที่อยู่ในความรับผิดชอบระหว่างโครงการวิจัยกับ ส่วนราชการ หรือองค์กรภายนอก และ สกว. รวมทั้งการประสานกับต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความร่วมมือ ต่าง ๆ

4. เพื่อทำหน้าที่เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรดินและที่ดินที่ได้ รับจากการวิจัยให้เกิดผลในทางปฏิบัติ รวมทั้งเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบาย
5. เพื่อเป็นที่รวมของผู้สนใจเกี่ยวกับทรัพยากรดินและที่ดินจากหน่วยงานภาค รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

**ผู้รับผิดชอบโครงการ**

ผศ. อธิธิพล ศรีเสาวลักษณ์ ผู้ประสานงาน  
รศ.ดร. อรพรรณ ณ นางช่าง ผู้ช่วยผู้ประสานงาน

**ติดต่อ**

เลขที่ 72/372 พาร์คแกลเลอรี ซอย 7 ถนนรัตนาริเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  
โทรศัพท์ 02-9654737-8 โทรสาร 02-9654739

e-mail : [eathipol@gmail.com](mailto:eathipol@gmail.com)

เว็บไซต์: <http://landforum.trf.or.th>

